

TỈNH ỦY HÀ NAM  
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH  
HÀNH CHÍNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số 21 -KH/BCĐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM	
ĐẾN	Số: 67
	Ngày: 01/1/2019
Chuyên:	07/1/2019
	Các l. đ. phối hợp;

**KẾ HOẠCH**

**Công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam**

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, của tỉnh, Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu CCHC đã được đề ra theo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

- Triển khai đồng bộ công tác CCHC của các ngành, các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện CCHC.

**2. Yêu cầu**

- Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để thực hiện toàn diện, có chất lượng, đồng bộ các nhiệm vụ.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm CCHC đảm bảo đạt kết quả tốt, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2019.

**II. NỘI DUNG**

STT	Nhiệm vụ	Thời gian	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Phân công chỉ đạo
1	Triển khai Tự đánh giá, chấm điểm và điều tra Xã hội học phục vụ xác định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.	Quý I/2019	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ
2	Ban hành và triển khai các Kế hoạch: ban hành VBQPPL; rà soát VBQPPL. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát.	Trong năm	Sở Tư pháp	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp
3	Triển khai cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp	Trong năm	Sở Tư pháp	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp
4	Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Đề án cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí	Quý I/2019	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

	<p>mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh;</p> <p>Xây dựng và ban hành Bộ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND các cấp.</p>	Xong trong Quý III			
5	<p>Triển khai khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.</p>	Quý II/2019	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ
6	<p>Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bãi bỏ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.</p>	Quý II/2019	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
7	<p>Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.</p>	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh
8	<p>Đôn đốc triển khai thực hiện các Đề án thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU đảm bảo tiến độ, chất lượng</p>	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh
9	<p>Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công</p>	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo	Đ/c Phó Trưởng BCĐ,

	lập đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định			CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Chủ tịch UBND tỉnh
10	Tổ chức xét tuyển viên chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục, ngành Y tế	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCD, Chủ tịch UBND tỉnh
11	Ban hành quy định số lượng, tiêu chuẩn trường phòng, phó trưởng phòng thuộc sở, UBND huyện, thành phố, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Nghị định quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCD, Chủ tịch UBND tỉnh
12	Xây dựng cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCD, Chủ tịch UBND tỉnh
13	Xây dựng dữ liệu cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ
14	Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.	Trong năm	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các	Đ/c Phó Trưởng BCD, Chủ tịch

				sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	UBND tỉnh
15	<p>Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố</p> <p>Xây dựng Kế hoạch và triển khai Xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố</p>	<p>- Tháng 5/2019</p> <p>- Tháng 10/2019</p>	Sở Nội vụ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Phó Trưởng BCD, Chủ tịch UBND tỉnh
16	Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ.	Trong năm	Sở Tài chính	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Tài chính
17	<p>Các đơn vị sự nghiệp từng bước thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.</p> <p>Thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.</p>	Trong năm	Sở Tài chính	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Tài chính
18	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và hiện đại hoá nền hành chính. Tiếp tục triển khai các hạng mục đang tiến hành như: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và	Trong năm	Sở Thông tin và Truyền thông	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành,	Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền

	Điều hành; Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ; Phối hợp triển khai phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm hành chính, quản lý cán bộ, công chức, viên chức...			UBND huyện, thành phố.	thông
19	Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến: Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với các Ngân hàng.	Trong năm	Sở Thông tin và Truyền thông	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
20	Triển khai hạng mục Xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung (LGSP) phục vụ việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.	Trong năm	Sở Thông tin và Truyền thông	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.	Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Kế hoạch và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị mới xây dựng và cập nhật phiên bản ISO 9001:2015 đối với các đơn vị đang áp dụng phiên bản ISO 9001:2008.</li> <li>- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.</li> <li>- Tổ chức các lớp tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015</li> </ul>	<p>Quý I/2019</p> <p>Trong năm</p> <p>Trong năm</p>	Sở Khoa học và Công nghệ	Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.	Đ/c Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm:

- Đôn đốc các sở, ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính triển khai Kế hoạch.
- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

#### 2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính:

- Trên cơ sở Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã được duyệt, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công.
- Phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực được Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính phân công phụ trách.
- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo.
- Định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25 của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 năm 2019./.

#### Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,
- Văn phòng TW Đảng,
- Văn phòng Chính phủ,
- BCĐ CCHC CP,
- Bộ Nội vụ,
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (2b),
- Sở Nội vụ (2b),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

(để b/c)

**BÍ THƯ**

kiêm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Nguyễn Đình Khang**